

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK NÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG PTĐNTTHCS&THPT
HUYỆN ĐĂKR'LẤP

Số:... /BC-DTNTĐRL

Đăkr'lấp, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

-Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về việc Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

-Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT, ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP, ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ, về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Trường PTĐNT THCS&THPT huyện Đăkr'lấp báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 cụ thể như sau:

I-ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1-Đánh giá việc tuyên truyền, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của nhà trường:

Lãnh đạo nhà trường đã thường xuyên quan tâm nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó thông qua các cuộc họp hội đồng hàng tháng, triển khai tuyên truyền đến toàn thể hội đồng nhà trường về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phổ biến công tác giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh của nhà trường. Nhà trường tập trung quán triệt tinh thần của các văn bản sau:

-Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về việc Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

-Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

-Công điện số 724/CD-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ;

-Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về việc đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông.

-Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, về việc Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực;

-Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính Phủ, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

-Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đăk nông.

Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền nhà trường đẩy mạnh việc “Nêu gương người tốt, việc tốt”, những cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cuộc họp hội đồng, các buổi sơ kết, tổng kết của nhà trường.

Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-DTNTĐRL, ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Trường PTDTNTTHCS&THPT huyện ĐăkR’Lấp, về Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Kế hoạch đã được triển khai cụ thể đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường. Sau khi triển khai, quán triệt tinh thần của kế hoạch, cán bộ viên chức nhà trường đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn và chấp hành tốt hơn về việc phòng ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ nhà trường.

2-Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

Nhà trường đã tiến hành công khai các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động như: Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhà trường đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo Quyết định số 07/QĐ-PTDTNTĐRL, ngày 18 tháng 9 năm 2023; Quy chế tổ chức hoạt động của Trường PTDTNT THCS&THPT huyện ĐăkR’Lấp kèm theo Quyết định số 10/QĐ-PTDTNTĐRL ngày 30 tháng 9 năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ Trường PTDTNT THCS&THPT huyện ĐăkR’lấp, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-PTDTNTĐRL, ngày 09 tháng 01 ăm 2023. Nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt các quy chế đã ban hành; giải quyết đúng, đầy đủ các chế độ; không để xảy ra tình trạng khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách tại nhà trường.

Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, về kê khai tài sản của cán bộ, công chức đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện kê khai thực hiện đầy đủ, trung thực, kịp thời; công khai các văn bản kê khai; tiến hành xác minh chặt chẽ, kịp thời và báo cáo công khai, đúng thời hạn những trường hợp kê khai có đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo kết quả kê khai cho cấp trên đúng theo quy định.

Thực hiện công khai minh bạch trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm các trang thiết bị; việc thu chi các khoản trong và ngoài ngân sách nhà nước.

II-NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PCTN:

1-Nhận xét:

-Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự ổn định, phát triển về mọi mặt của nhà trường; kiên quyết đấu tranh kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan đơn vị.

-Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nội dung phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và của Bộ chỉ số Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và tự kiểm tra trong nội bộ của nhà trường.

-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường có phẩm chất đạo đức, liêm chính, có năng lực và trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

-Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Kế hoạch năm 2023, chú trọng các giải pháp phòng, ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định pháp luật, khắc phục các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra, khắc phục các hạn chế, yếu kém của những năm trước.

-Việc triển khai công tác PCTN, tiêu cực phải cụ thể, chi tiết phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; tập trung vào những hạn chế trong quản lý đã phát sinh trong những năm qua để xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực cho phù hợp.

2-Đề xuất kiến nghị:

-Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Công đoàn nhà trường, Ban Thanh tra nhân dân trong công tác giám sát, nắm bắt thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

-Phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nhà trường, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường.

-Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nhà trường biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện về tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

-Mở các cuộc vận động xây dựng tác phong mẫu mực của nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm bảo vệ uy tín của ngành; tập trung đấu tranh chống các biểu hiện gian lận, tiêu cực trong nhà trường.

-Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và

trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng. Gắn việc đẩy lùi tham nhũng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Trường PTDTNT THCS&THPT huyện ĐắkR’lấp.

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở;
- Ban TTrND;
- Trang Website;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Ngọc Tránh